

THÀNH PHỐ

Quyết liệt các giải pháp tăng thu ngân sách



Thu ngân sách khu vực sản xuất, kinh doanh tăng. Trong ảnh: Dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Công nghiệp Summit Việt Nam (khu công nghiệp Phúc Khánh, thành phố Thái Bình).

Xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước (NSNN) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thành phố Thái Bình đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm thúc đẩy tăng thu ngân sách trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Cần cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ thu NSNN được giao, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan và các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm tạo nguồn thu; tích cực thu tiền sử dụng đất đối với các dự án đã tổ chức đấu giá, đối tượng đã trúng đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý thu dứt điểm các khoản còn tồn đọng; nâng cao chất lượng công tác quản lý thuế thông qua việc rà soát nguồn thu, khai thác và huy động mọi nguồn thu vào NSNN; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc tạo điều

kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các đối tượng nộp thuế để huy động đầy đủ, kịp thời tiền thuế phát sinh kiểm tra, phân loại nợ đọng thuế, tập trung lực lượng triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế nhằm giảm tỷ lệ nợ đọng cũ và hạn chế tối đa nợ đọng mới phát sinh; áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ thuế đối với những doanh nghiệp nợ lớn, nợ kéo dài... Bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực thành phố - Vũ Thư cho biết: Để hoàn thành kế hoạch dự toán giao, Chi cục đã giao chỉ tiêu thu nợ đến từng đối tượng, cán bộ thuộc các lĩnh vực thu; đơn đốc kịp thời công tác kê khai, nộp tờ khai, quyết toán các loại thuế; thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, rà soát, phân loại nợ thuế, bảo đảm cưỡng chế 100% đối với người nộp thuế nợ tiền thuế quá hạn theo quy định, thông báo kịp thời

việc tạm dừng xuất cảnh đối với tổ chức, cá nhân còn nợ thuế. Từ đầu năm đến nay, Chi cục đã thực hiện 132/164 cuộc kiểm tra, đạt 80% nhiệm vụ kiểm tra trong năm. Tổng số tiền tăng thêm sau kiểm tra gần 5,3 tỷ đồng... Nhờ đó, 7 tháng đầu năm 2024, tổng thu NSNN trên địa bàn thành phố thực hiện được gần 947 tỷ đồng, đạt 90% dự toán, bằng 161% so với cùng kỳ. Nếu trừ tiền sử dụng đất tổng thu đạt gần 310 tỷ đồng, đạt 67% dự toán, bằng 103% so với cùng kỳ. Tiến sử dụng đất đã thu 638 tỷ đồng, đã hoàn thành vượt dự toán giao.

Với lợi thế là một trong những phường trung tâm của thành phố, những năm qua, phường Kỳ Bá luôn chủ trọng và làm tốt công tác thu NSNN trên địa bàn. Ông Vũ Tuấn Long, Chủ tịch UBND phường Kỳ Bá cho biết: Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo thu ngân sách phường đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chủ động phối

hợp chặt chẽ với Đội III, Chi cục Thuế khu vực thành phố - Vũ Thư trong công tác rà soát lập sổ bộ thuế hàng năm; tăng cường giám sát, quản lý các hộ kinh doanh đã có giấy phép kinh doanh và kê khai thuế (như kê khai doanh thu, kê khai thuế, miễn giảm thuế); góp phần thực hiện tốt việc nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu, tránh lạm thu hoặc thu sót hoặc thu không đầy đủ các loại thuế, phí theo quy định, nhất là lệ phí môn bài. 7 tháng đầu năm 2024, thu ngân sách trên địa bàn phường đạt trên 5,3 tỷ đồng, bằng 133% dự toán. Bà Nguyễn Thị Hồng, tiểu thương buôn bán ở chợ Kỳ Bá chia sẻ: Hàng năm chúng tôi đều thực hiện đầy đủ các loại thuế theo quy định, trong đó có thuế môn bài. Đây là quyền lợi cũng là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi hộ kinh doanh cần phải thực hiện.

Theo bà Nguyễn Thị Minh Huệ, Chi cục phó Chi cục Thuế khu vực thành phố - Vũ Thư từ nay đến cuối năm, Chi cục tăng cường công tác tuyên truyền chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế ở tất cả các khâu, các bộ phận, các lĩnh vực. Đẩy mạnh áp dụng các biện pháp tuyên truyền hỗ trợ theo phương thức điện tử. Tuyên truyền và đẩy mạnh triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, hóa đơn điện tử của các doanh nghiệp bán lẻ xăng, dầu bảo đảm đúng lộ trình, kế hoạch đề ra. Hỗ trợ cho các tổ chức, hộ kinh doanh có khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện hóa đơn, chứng từ điện tử, tem điện tử. Đồng thời, tiếp tục cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, nâng cao chất lượng dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử. Tổ chức bộ phận trực bảo đảm hệ thống công nghệ thông tin thông suốt 24/7 để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Tổ chức triển khai đầy đủ các biện pháp cưỡng chế tiếp theo đúng quy trình và Luật Quản lý thuế, từ đó góp phần bảo đảm nguồn thu NSNN và hoàn thành nhiệm vụ được giao năm 2024.

MINH NGUYỆT

QUYNH PHỤ

Tập trung chăm sóc và bảo vệ lúa mùa

Vụ mùa năm nay, thời tiết mưa nhiều khiến một số diện tích lúa mùa trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ bị ngập úng sau cấy, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Quyết tâm phấn đấu giành vụ mùa thắng lợi, huyện Quỳnh Phụ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn bà con nông dân chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa mùa.

Gia đình bà Nguyễn Thị Sinh, xã Quỳnh Minh vụ mùa này gieo cấy 5 sào. Đợt mưa lớn khi lúa vừa xuống đồng khiến 1 sào chân ruộng trũng bị ngập, lúa bị chết. Ngay sau nước rút, gia đình bà đã tiến hành tỉa dặm và cấy lại, nỗ lực chăm bón để lúa phục hồi và phát triển tốt nhất. Bà Sinh cho biết: Được sự hướng dẫn của HTX DVNN địa phương, gia đình tôi chủ động gieo mạ dôi dự nên đủ mạ để cấy lại. Đến nay, cây lúa đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh, gia đình tập trung bón thúc cho cây lúa khỏe; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để phòng, trừ sâu bệnh và diệt chuột kịp thời.

Đợt mưa lớn vừa qua khiến 35ha lúa của xã Quỳnh Minh bị ngập và trên 10ha lúa chết phải cấy lại. Bà con trong xã đã tập trung cấy lại toàn bộ diện tích lúa chết, bảo đảm trong khung thời vụ, nỗ lực bón thúc để lúa sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Thời điểm này, toàn bộ 220ha lúa mùa của địa phương đang trong giai đoạn bén rễ, hồi xanh, bà con xã viên tập trung bón thúc để lúa đẻ nhánh. Ông Đặng Công Đăng, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Minh cho biết: Những diện tích lúa mới cấy bị chết, chúng tôi yêu cầu bà con xã viên cấy lại xong trước ngày 5/8; tập trung tỉa dặm, bón phân thúc, bón đúng và đủ lượng theo khuyến cáo.

Đối với diện tích trà sớm, lúa đã và đang sinh trưởng phát triển tốt cần bón phân thúc, bón kali để cây lúa khỏe. Vụ mùa này, do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài dễ phát sinh sâu bệnh, chúng tôi đề nghị các HTX hướng dẫn bà con xã viên thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện và phòng, trừ sâu bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Cùng với khắc phục hậu quả sau mưa lớn, các địa phương trên địa bàn huyện tập trung phòng, trừ sâu bệnh cho lúa, nhất là phun trừ sâu đục thân hai chấm; tổ chức diệt tiết nước hợp lý để việc phun phòng, trừ sâu bệnh đạt hiệu quả cao. Tại xã Quỳnh Hải, hiện tại qua kiểm tra trên một số chân ruộng xuất hiện sâu đục thân hai chấm. Ông Nguyễn Xuân Khoát, Giám đốc HTX DVNN xã Quỳnh Hải cho biết: Xác định bảo vệ lúa mùa ngay từ đầu vụ là rất quan trọng, HTX chỉ đạo bà con xã viên tập trung chăm sóc lúa, nhất là những diện tích lúa bị ngập

úng, thường xuyên theo dõi đồng ruộng để phát hiện sâu bệnh phòng, trừ kịp thời. Đối với sâu đục thân hai chấm, thực hiện sự chỉ đạo của huyện, địa phương tổ chức phun phòng, trừ, đến ngày 8/8 toàn bộ diện tích lúa bị sâu đục thân hai chấm đã được phun trừ. Ngoài phòng, trừ sâu bệnh cho lúa, HTX tuyên truyền người dân các biện pháp diệt chuột và ốc bươu vàng, bảo đảm lúa sinh trưởng và phát triển tốt nhất.

Vụ mùa năm nay, huyện Quỳnh Phụ gieo cấy gần 11.000ha. Hiện nay, nông dân trên huyện đang tập trung chăm sóc lúa mùa, trà lúa mùa sớm đang ở giai đoạn phân hóa đồng đến làm đòng; lúa mùa đại trà đang ở giai đoạn đẻ nhánh đến đẻ nhánh rộ; một số diện tích do ảnh hưởng của mưa, ngập úng, phải gieo cấy lại đang ở giai đoạn bén rễ hồi xanh. Để bảo đảm cho lúa mùa sinh trưởng, phát triển tốt, huyện Quỳnh Phụ đề nghị các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nông dân tập

trung chăm sóc, điều tiết nước hợp lý. Ông Đỗ Tiến Công, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ cho biết: Đối với những diện tích lúa tủa dặm, cấy lại, sinh trưởng phát triển chậm huyện yêu cầu các địa phương khẩn trương bón phân thúc kịp thời; giữ nước thường xuyên trong suốt giai đoạn từ sau cấy đến đẻ nhánh hữu hiệu; khi lúa bắt đầu đẻ nhánh cần bón phân thúc tập trung, bón thúc sớm để tạo điều kiện cho lúa sinh trưởng, phát triển tốt, đẻ nhánh hữu hiệu; khuyến cáo nông dân bón cân đối phân NPK theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Tổ chức diệt chuột bằng biện pháp thủ công, hóa học, tập trung vào thời điểm sau khi cấy xong lúa mùa. Cùng với đó, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện và tổ chức phòng ốc bươu vàng, sâu bệnh kịp thời, nhất là sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại để bảo vệ năng suất lúa mùa.

NGUYỄN CƯỜNG



Gia đình bà Nguyễn Thị Sinh, xã Quỳnh Minh (Quỳnh Phụ) chăm sóc lúa mùa cấy lại do ngập úng và bắt ốc bươu vàng gây hại.

CÔNG TY TNHH GIẤY DÉP THÁI THỤY

Đẩy mạnh giải pháp tiết kiệm năng lượng

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng được Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy chú trọng triển khai. Những giải pháp mới trong tiết kiệm điện không chỉ giúp Công ty tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, mà còn góp phần bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.

Nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng của người lao động

Hội trường chật kín với gần 200 công nhân của Công ty TNHH Giấy dép

Thái Thụy tham dự hội nghị tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tổ chức vừa qua đã cho thấy mức độ quan tâm của công nhân về hiệu quả của việc tiết kiệm năng lượng trong sản xuất. Tại buổi tuyên truyền, hướng dẫn, công nhân được phổ biến Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; những giải pháp sử dụng điện tiết kiệm, nhằm giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Hội nghị tập huấn là một trong chuỗi các hoạt động tuyên truyền của

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Anh Trần Xuân Bình, công nhân Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy cho biết: Thông qua hội nghị này đã giúp công nhân chúng tôi những kiến thức về năng lượng tiết kiệm, giải pháp kỹ thuật sử dụng tiết kiệm

năng lượng trong hệ thống dây chuyền sản xuất giấy dép trong nhà máy. Từ đó, góp phần nâng cao kiến thức quản lý và sử dụng năng lượng tiết kiệm cho công nhân và cán bộ quản lý năng lượng, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Nga, phân xưởng chuyên 2 Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy cho biết: Hệ thống chiếu sáng từ bóng đèn huỳnh quang sang bóng đèn led, lắp đặt biến tần cho động cơ trong quy trình sản xuất. Giải pháp trên đã giúp ánh sáng nơi làm việc được tốt hơn, hệ thống máy móc chạy êm không gây tiếng ồn và còn tiết kiệm điện. Bà Trần Thị Diễm, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cho biết: Nhằm nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực. Trong đó, đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tại Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy. Từ các buổi tuyên truyền đã

doanh nghiệp ngày càng có xu hướng quan tâm đến các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm, nhất là sau những giai đoạn nắng nóng cao điểm, nhiều khu vực ở miền Bắc bị thiếu điện cục bộ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất.

Đổi mới công nghệ tiết kiệm điện, giảm chi phí sản xuất

Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy có diện tích 30.000m², với trên 1.000 máy may, máy cắt, nhà kho, cho nên lượng điện tiêu thụ tại Công ty rất lớn. Bà Trần Thị Loan, đại diện Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy cho biết: Nhà xưởng sản xuất là nơi tiêu tốn khá nhiều chi phí sử dụng điện năng do thói quen và ý thức của công nhân còn hạn chế khi sử dụng điện. Vì thế, việc tuyên truyền cho công nhân các lợi ích của việc tiết kiệm điện và các loại năng lượng khác mang lại hiệu quả rất thiết thực. Công ty còn phát động các phong trào thi đua và tổ chức các hoạt động khen thưởng tập thể, cá nhân có ý thức trách nhiệm trong tiết kiệm năng lượng. Từng bước thay thế thiết bị cũ, lạc hậu, tiêu tốn điện năng bằng thiết bị mới có khả năng tiết kiệm điện. Đối với hệ thống chiếu sáng, Công ty ưu tiên sử dụng hệ thống đèn led tại các dây chuyền sản xuất, nhà kho, nhà xưởng. Ứng dụng hệ thống điều hòa trung tâm, thường xuyên kiểm tra các thiết bị vận hành trong quy trình sản xuất và kịp thời xử lý nhanh chóng các sự

cố gây tổn thất điện năng. Thực hiện tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên tại các phân xưởng tích cực thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, sử dụng điện hợp lý... Ứng dụng công nghệ biến tần điều khiển tốc độ động cơ các thiết bị sản xuất giấy dệt theo yêu cầu thực tế. Đặc biệt, để tiết kiệm năng lượng, Công ty đã triển khai xây dựng hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái với công suất đạt 1,1MWp. Từ khi đưa hệ thống điện năng lượng mặt trời vào hoạt động đã giảm 10% sản lượng tiêu thụ điện lưới. Nhờ chủ động áp dụng tốt các biện pháp tiết kiệm năng lượng không chỉ giúp Công ty tiết kiệm chi phí sản xuất mà còn góp phần cùng ngành điện thực hiện tốt chương trình phủ tải trên địa bàn huyện Thái Thụy. Năm 2023, doanh thu của Công ty đạt 300 tỷ đồng, tăng việc làm cho hàng nghìn công nhân tại địa phương.

Trong điều kiện giá nhiên liệu đầu vào cho sản xuất ngày càng tăng cao, đầu ra của sản phẩm đang bị cạnh tranh, tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện nói riêng là vấn đề gắn liền với lợi ích của Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy. Đây cũng là cách để Công ty chia sẻ gánh nặng với ngành điện trong việc tiết giảm lượng điện năng tiêu thụ, nhất là trong thời gian cao điểm nắng nóng.

MANH THẮNG



Các thiết bị may giấy của Công ty TNHH Giấy dép Thái Thụy được đầu tư hiện đại góp phần tiết kiệm điện.

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý**
- Thay thế thiết bị cũ, lạc hậu, hiệu suất thấp**
- Lắp thêm thiết bị đo đếm điện năng để kiểm soát lượng điện sử dụng**
- Hạn chế vận hành thiết bị điện có công suất lớn (máy nghiền, máy nén khí...) từ 17h-20h hàng ngày**
- Ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao**
- Có thể đầu tư lắp đặt thêm điện mặt trời mái nhà**

Để sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, các doanh nghiệp cần có những biện pháp như lắp đặt, tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào hệ thống năng lượng nội bộ, ưu tiên sử dụng các thiết bị được dán nhãn năng lượng hiệu suất cao...

TTXVN